

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH

Một số nội dung liên quan đến dự án: Công viên Sơn La

Ngày 07/11/2019, báo Tiền phong có bài viết liên quan đến dự án Công viên Sơn La với nội dung: Công viên đội vốn "tiền tỷ" vừa nghiệm thu đã hỏng. Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk có báo cáo giải trình như sau;

SỐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 6956
Ngày: 11/11
ĐẾN
Chuyển:

Công trình: Công viên Sơn La được UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk (nay là Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk) làm chủ đầu tư theo Công văn số: 4441/UBND-CN ngày 15/11/2007 và Quyết định phê duyệt đầu tư số: 795/QĐ-UBND ngày 02/4/2009; Quyết định số: 2697/QĐ-UBND ngày 15/09/2016 với tổng mức đầu tư là: 25.323 triệu đồng, gồm các hạng mục: Hệ thống cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ; Hệ thống bể phun nước, hồ nước; Sân đường nội bộ, bãi đỗ xe; Nhà quản lý, dịch vụ; Chòi nghỉ chân; Nhà vệ sinh; Công tường xây thoáng; tường xây kín; Hệ thống khung BTCT trang trí; Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước; Đắp đất, san nền.

Dự án được triển khai thi công từ năm 2009, do nguồn ngân sách Tỉnh giai đoạn này gặp khó khăn, mặt khác thực hiện Chỉ thị số: 1792/CT-Ttg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tổ chức triển khai các giải pháp tổng thể về tái cơ cấu đầu tư trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công. UBND tỉnh thống nhất việc giãn tiến độ và hoãn thực hiện một số hạng mục chưa cấp bách trong đó có dự án công viên Tân Thành (nay là công viên Sơn La) và đề nghị đưa vào nghiệm thu các hạng mục hoàn thành, tạm dừng các hạng mục còn lại và sẽ tiếp tục thực hiện khi có kế hoạch vốn bố trí (Theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1615/UBND-CN ngày 03/4/2012). Công trình tạm dừng thi công từ năm 2012.

* Đến thời điểm tạm dừng dự án đã thi công được một số hạng mục: Công tường rào làm thoáng; Tường xây kín; Hệ thống bể phun, hồ nước; Nhà quản lý, dịch vụ và Chòi nghỉ chân. Đối với các hạng mục này UBND tỉnh cho phép nghiệm thu theo Công văn số: 1615/UBND-CN ngày 03/4/2012 và đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán năm 2015.

* Đối với các hạng mục chưa triển khai thực hiện giai đoạn 1 như: Hệ thống cây xanh, cỏ thảm, vườn hoa; Sân đường nội bộ; Hệ thống khung BTCT trang trí; Hệ thống cấp điện, nước và Đắp đất, san nền. Đối với các hạng mục này đã được UBND tỉnh cho phép chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện theo Công văn số: 4559/UBND-CN ngày 26/06/2015. Công trình đến nay đã hoàn thành, Công ty đang hoàn thiện hồ sơ đề bàn giao cho phòng Quản lý đô thị theo Công văn số: 7254/UBND-CN ngày 05/09/2019 của UBND tỉnh. Theo yêu cầu của phòng Quản lý Đô thị đơn vị thi công phải khắc phục một số tồn tại mới tiến hành nhận bàn giao. Sau khi hoàn thành các

thủ tục bàn giao cho UBND Thành phố (chủ sở hữu các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn) mới được bố trí kinh phí cho Công ty để thực hiện công tác bảo vệ, quản lý, chăm sóc các hạng mục đã được đầu tư.

Các hạng mục mà báo Tiền phong phản ánh xuống cấp được thi công từ giai đoạn 1 đến nay đã 8-9 năm và chưa được bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa nên một số hạng mục đã xuống cấp.

Trên đây là một số nội dung báo cáo giải trình để Ban đại diện báo Tiền phong Tây Nguyên được biết và có ý kiến phản hồi./.

Nơi nhận:

- Ban Đại diện báo Tiền phong Tây Nguyên (để b/c)
- UBND Tỉnh (để b/c)
- UBND TP BMT (để b/c)
- Lưu: VT, Ban QLDA ĐTXD
- Sở Thông Tin Truyền Thông



Bùi Văn Quý